

ที่ สกส./๐๑๘/๒๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
๙๙/๘ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กทม. ๑๐๑๒๐  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส24598 สกส03  
รับที่ : ๘9327/60 กนส ✓

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่: 13 ก.ค. 60 เวลา: 13:22

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๖) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก อนุศักดิ์ พิพัฒน์นาคัย) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจทำหน้าที่ (๑) จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ (๒) ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีให้มีการสนับสนุนและเร่งรัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย

/ ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (๔) ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมตามระเบียบนี้ (๕) สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมของ กิจการเพื่อสังคม (๖) สนับสนุนการพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรเพื่อให้มีกิจการเพื่อสังคม มากขึ้น (๗) ออกระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมกิจการเพื่อ สังคมเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ (๘) รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรี ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกส. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๑.๒ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ออกระเบียบกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม และคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวของสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติในรูปแบบแผนงาน สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องด้วยคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจการ เพื่อสังคมมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานเลขานุการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ โดยแผนงานดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีงบประมาณ สำหรับดำเนินงานในส่วนงานของการเป็นฝ่ายเลขานุการ อันส่งผลให้การดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ต้องติดขัดและไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติจาก “ผู้อำนวยการสำนักงาน สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ” และกำหนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องทำหน้าที่สนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ ต่อเนื่องต่อไป

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การขับเคลื่อนงานวิสาหกิจเพื่อสังคมของโครงการประชารัฐ และการดำเนินการเป็นหน่วยงานรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ ๑ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ ๖๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในปัจจุบันมีกิจการเพื่อสังคมจำนวนมากที่ประสงค์จะยื่นขอใบรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา และยังไม่สามารถดำเนินการได้อันเนื่องมาจากการขาดหน่วยงานเลขานุการ จึงจำเป็นต้องขอแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

### ๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ เนื่องจากแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทำให้สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติไม่มีงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

๔.๒ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีส่วนราชการเข้ามาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการแทนสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการ ประสานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งมีภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือประสานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการรับหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้มีหนังสือตอบรับว่าไม่มีข้อขัดข้องใดๆ และเป็นงานที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอยู่แล้ว

๔.๔ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสรุปมีส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒ ประการ ได้แก่

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติจาก “ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

๔.๕ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของกรรมการและเลขาธิการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติจาก “ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และกำหนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

#### ๕. ข้อเสนอ

ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔) ก่อนนำเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

ผู้ประสานงาน

นางสาวสิริเกศ วาสนากัณฑ์

โทร. ๐๙๙ ๒๕๑ ๙๔๒๑